

Số: ~~971~~ /BC-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017

**BÁO CÁO****Tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg  
ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường  
trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm  
quý IV năm 2016**

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 về Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả chủ yếu thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của các bộ, ngành, địa phương trong quý IV năm 2016 như sau:

**1. Về công tác báo cáo**

Tại Chỉ thị 13/CT-TTg, Thủ tướng chỉ đạo: Hằng quý, các Bộ và địa phương có báo cáo về tình hình thực hiện Chỉ thị này gửi về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đã có văn bản nhắc các bộ, địa phương về việc này (Công văn số 10509/VPCP-KGVX ngày 06/12/2016).

Đến ngày 15/01/2017, các bộ, cơ quan liên quan (gồm: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Y tế, Đài Tiếng nói VN, Đài Truyền hình VN), các đoàn thể (Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) và 44 địa phương có báo cáo, 19 địa phương còn lại chưa có báo cáo (gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hòa Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Sóc Trăng, An Giang; thành phố Đà Nẵng và các tỉnh: Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, Kiên Giang chưa có báo cáo Quý III năm 2016 hoặc báo cáo muộn (sau tháng 10 năm 2016)).

**2. Về tình hình và kết quả đạt được**

Qua báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, nhìn chung, tiếp đà quý II và quý III năm 2016, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện trên hầu hết các mặt công tác:

- Các Bộ chức năng như Bộ Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Công an đều đã ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13 và tổ chức

quán triệt, hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị theo ngành chuyên môn. Các bộ, ngành ở Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt có sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương.

- Về xây dựng thể chế, chính sách: Các quy định về điều kiện kinh doanh thực phẩm thuộc các lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương cơ bản được hoàn thiện. Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật về thực phẩm đã được ban hành khá đầy đủ với nội dung tương đồng hoặc tiệm cận với chuẩn mực của các tổ chức quốc tế như Codex, FAO và các nước tiên tiến.

- Tiếp tục tăng cường năng lực tổ chức, thực hiện bảo đảm ATTP. Đã cơ bản hoàn thành kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp theo hướng Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Việc thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh... đạt nhiều kết quả tích cực, đang được đánh giá 1 năm thực hiện để mở rộng diện thí điểm đến các thành phố trực thuộc Trung ương và một số tỉnh.

- Các cấp chính quyền tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy việc sản xuất, lưu thông, phân phối thực phẩm sạch, xây dựng các chuỗi thực phẩm an toàn. Nhiều địa phương đã xây dựng quy hoạch vùng chuyên canh thực phẩm, nông sản. Việc tổ chức sản xuất theo các quy trình bảo đảm chất lượng tiên tiến như VietGAP, GlobalGAP, sản xuất thực phẩm theo chuỗi, xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm và thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia. Việc thúc đẩy lưu thông, phân phối thực phẩm sạch được chú trọng thông qua công bố danh sách các cơ sở, cửa hàng, siêu thị sản phẩm hàng hóa bảo đảm ATTP; vận động cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ký cam kết bảo đảm ATTP, đầu tư nâng cao năng lực kiểm nghiệm ATTP nhất là tại địa bàn trọng điểm.

Đến cuối năm 2016, đã có 47 tỉnh xây dựng thành công 414 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, trong đó 129 chuỗi đã được giám sát, xác nhận sản phẩm được kiểm soát theo chuỗi. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các địa phương lân cận trong sản xuất thực phẩm an toàn để cung cấp cho thành phố (Hà Nội 60 chuỗi, thành phố Hồ Chí Minh 97 chuỗi).

- Công tác thông tin tuyên truyền về an toàn thực phẩm được tiếp tục đẩy mạnh, nhận thức của người dân, doanh nghiệp về ATTP có bước chuyển biến tích cực. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đã ký kết các chương trình phối hợp truyền thông về ATTP với các bộ. Các cơ quan báo chí tiếp tục duy trì, tăng số lượng các bài viết, phát sóng các chuyên mục, chương trình về an toàn thực phẩm. Trên 13 đầu báo viết và một số báo điện tử đã đăng trên 1.000 tin bài về ATTP. Trang thông tin điện tử của Cục an toàn thực phẩm đăng gần 700 tin, bài có nội dung thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức về ATTP, thu hút được lượng truy cập lớn (gần 2 triệu lượt/tháng). Đài Tiếng nói Việt Nam đang chờ Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép để phát sóng Chương trình FM sức khỏe và an toàn thực phẩm (dự kiến trong quý I năm 2017).

- Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát thực hiện an toàn thực phẩm... Nhiều tỉnh đã cùng Mặt trận Tổ quốc cùng cấp ký kế hoạch, chương trình phối hợp về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

- Công tác thanh tra, kiểm tra ATTP được chú trọng đẩy mạnh. Đặc biệt, trong năm 2016, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đặc biệt quan tâm, tổ chức chủ trì kiểm tra tại một số địa bàn trọng điểm là thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Ninh... Một số vấn đề nóng được các cấp quan tâm chỉ đạo như việc sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm, kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm... nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu. Việc kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được tăng cường. Một số địa phương đã tổ chức thanh tra công vụ. Tại hầu hết các địa phương có báo cáo, số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, số lượng cơ sở được thanh kiểm tra đều tăng đáng kể; số tiền xử phạt tăng so với cùng kỳ và năm 2015. Trong 11 tháng đầu năm, cả nước đã thành lập 22.667 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 345.000 cơ sở, phát hiện 56.984 cơ sở vi phạm. Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính về ATTP năm 2016 khoảng trên 100 tỷ đồng; trong đó, lực lượng quản lý thị trường xử phạt 29,6 tỷ đồng; các cơ quan chức năng thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT xử phạt xấp xỉ 20 tỷ đồng; riêng trong quý 4/2016, lực lượng công an xử phạt 9,4 tỷ đồng, ngành y tế xử phạt 3 tỷ đồng...

- Việc giám sát và phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm tiếp tục được duy trì và triển khai bài bản, đã kịp thời đưa ra cảnh báo, thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng. So với năm 2015, tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, thực phẩm có chất cấm (như sabutamol trong thịt, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau củ quả...) giảm mạnh. Tình trạng ngộ độc thực phẩm giảm cả về số vụ, số người mắc và số người chết.

- Về kinh phí cho công tác ATTP: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 13, Bộ Tài chính đã chuẩn bị đề Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 27/2016/QH14, trong đó quy định: Từ năm 2017, các địa phương có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí cho công tác quản lý, bảo đảm ATTP tại địa phương tương ứng với số tiền xử phạt vi phạm hành chính về ATTP nộp ngân sách địa phương. Đây là lần đầu tiên, Quốc hội có chỉ đạo như nêu trên, tạo cho địa phương được chủ động hơn trong bố trí kinh phí cho công tác ATTP.

Riêng về kinh phí dành cho công tác ATTP từ Chương trình mục tiêu y tế - dân số: Hiện tại, Chương trình mục tiêu y tế - dân số 2016- 2020 chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nên chưa có căn cứ phân bổ nguồn kinh phí này.

### **3. Một số kiến nghị, đề xuất**

Một số bộ, địa phương có kiến nghị về một số vấn đề cụ thể, trong đó nổi lên là về việc bố trí kinh phí, hỗ trợ kinh phí cho các địa phương còn khó khăn và đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành chỉnh sửa một số quy định cụ thể trong các

văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất được tham gia diện thí điểm thực hiện thanh tra an toàn thực phẩm. Các vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (Thông báo số 07/TB-VPCP ngày 06/01/2017).

Một số nội dung cần chỉ đạo trong năm 2017, Văn phòng Chính phủ đã tổng hợp, báo cáo Chính phủ cho phép đưa vào Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Riêng về bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành và triển khai Kế hoạch bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2017 (số 1244/KH-BCĐTUVSATTP ngày 16/12/2016), trong đó tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thanh tra liên ngành từ trung ương tới cấp xã phường, tập trung vào nhóm các thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có cửa khẩu và tại các thành phố lớn. Qua trao đổi với Bộ Y tế, được biết Bộ đang chuẩn bị có Công điện nhắc các địa phương về vấn đề ATTP trong dịp Tết Nguyên đán.

Trên đây là báo cáo tổng hợp của VPCP về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2016. Văn phòng Chính phủ xin kính trình Thủ tướng Chính phủ./.

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
PHÓ CHỦ NHIỆM**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các bộ, cơ quan: YT, NNPTNT, CT, CA, QP, TTTT, Đài TNVN, Đài THVN, TTXVN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBTW MTTQVN, Hội nông dân VN, Hội liên hiệp phụ nữ VN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Sỹ Hiệp; các Vụ: NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX(3) Q 85



**Nguyễn Văn Tùng**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Số: 279/SY-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 02 năm 2017

**Nơi nhận:**

- Sở Y tế;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- PVPNN, K15;
- Lưu: VT (04b)

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Đức Thi**